

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภา

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภา  
เทศบาลตำบลอุ้มผาง ตรวจนับองค์ประกอบจำนวน ๘ ท่าน ครบองค์ประชุม  
จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าห้องประชุม และเรียนเชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางจตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย และกล่าว  
เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภา

เรียน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อครบองค์ประชุม  
ผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้แจ้ง  
ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีเรื่อง  
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องการคัดเลือกผู้แทนประธานสภา  
เทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ตามประกาศจังหวัดตาก เรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนประธานสภาเทศบาลใน  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากแทน ตำแหน่งที่ว่างด้วยการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลเป็นประธานสภา  
เทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน  
๑ คน ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเลือก นายรณกฤต ก่อประกากิจ  
ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้แทนประธานสภาเทศบาลใน  
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายประพันธ์ กัณทวงษ์

มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะแก้ไขรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ

ประธานสภาฯ

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบ รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความใดควรแก้ไขหรือเพิ่มเติม อีกหรือไม่อย่างไร เชิญครับ ถ้าไม่มีสรุปว่าสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๓

### เรื่องเพื่อพิจารณา

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

๓.๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลอุ้มผางได้รับทราบ เชิญครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบล อุ้มผาง ตามที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้ยื่นขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบล อุ้มผางพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องเดิมตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาล ตำบลอุ้มผางได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และในแผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่า ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๘๒๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ข้อเท็จจริง งานพัสดุเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างของทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวข้างต้นว่ากำลังอยู่ระหว่างการประกาศ e-Bidding ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ทันในปีงบประมาณ

-๔-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรค ๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ระยะเวลาหนึ่งปี ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่เลขานุการสภาได้แจ้งให้ทราบตามที่ทางเทศบาลตำบลอุ้มผางขออนุมัติ  
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ  
คือโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลอุ้มผาง และการจัดซื้อรถบรรทุก  
(ดีเซล) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประกาศ e-Bidding คาดว่าจะไม่สามารถทำสัญญากับ  
ผู้รับจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอให้ทางสภาเทศบาลตำบล  
อุ้มผางได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณรายจ่าย โดยการ  
ลงมติจะดำเนินการที่ละโครงการ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการลงมติพิจารณาให้  
ความเห็นชอบทางสมาชิกสภาท่านใดมีส่วนไหนที่ท่านจะเรียนถามทางฝ่ายบริหาร  
ก็ขอเชิญครับ

ดาบตำรวจสมพร บุญคง  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ผมดาบตำรวจ สมพร บุญคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง  
คือเรื่องการขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสองรายการนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  
แล้วแต่ยังไม่ได้มาทำสัญญากับทางเทศบาลตำบลอุ้มผาง และในวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันสิ้นปีงบประมาณ และตามระเบียบฯ ของทางราชการ  
ที่กำหนดไว้ต้องกันเงินไว้เพื่อดำเนินการต่อไป ก็ขอนำเรียนให้กับทางสมาชิกสภา  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ทางฝ่ายบริหารก็ได้ชี้แจงถึงการที่ต้องขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายนั้นเนื่อง  
จากทั้งสองรายการนี้ได้มีผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้มาทำสัญญากับทางเทศบาลตำบล  
อุ้มผาง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความ  
เห็นชอบครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามก่อนที่จะลงมติ เชิญครับ

-๕-

นายสุริยันต์ คำภีร์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุริยันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมอยากทราบว่า  
จากเอกสารที่ส่งให้ทางสมาชิกสภาไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับที่จะต้องกันเงินไว้  
ด้วยเหตุและผลเป็นขั้นตอนไปแต่ละโครงการ อย่างเช่น การจัดซื้อรถบรรทุก  
(ดีเซล) ยี่ห้อฟอร์ด เมื่อผู้รับจ้างไม่มาทำสัญญาและเกินกำหนดที่ทำสัญญา  
ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร เพราะ  
ผู้รับจ้างรับทราบอยู่แล้วว่าบริษัทของตนเองประมูลงานได้ และระยะเวลา  
ค่อนข้างจะนานผมเองก็มีข้อสงสัยในตรงนี้ก็อยากจะฝากทางท่านประธาน  
สภาไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม  
สภาได้รับทราบด้วยขอบคุณครับ

นางนิรมล กณะศิริ  
รองปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่านดิฉันนางนิรมล กณะศิริ รองปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
ขออนุญาตนำเรียนเรื่องรถบรรทุก(ดีเซล) เป็นการประกาศ e-Bidding  
ได้ผู้รับจ้างก็คือบริษัทฟอร์ดที่แม่สอด ประมูลราคาอยู่ที่ ๖๙๘,๙๐๐ บาท

พอได้ผู้ชนะการประมูลแล้วต้องรอให้พิจารณาภายในเจ็ดวัน หลังจากเจ็ดวัน ทางเทศบาลตำบลอุ้มผางต้องทำหนังสือถึงบริษัทฟอร์ดเพื่อให้มาทำสัญญา ซึ่งตอนนี้ถ้าวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ยังไม่เกินเจ็ดวันผู้รับจ้างมีสิทธิ์ให้ครบเจ็ดวันแล้วถึงจะมาทำสัญญา แต่ทางเทศบาลตำบลอุ้มผางก็ได้ประสานไปทางบริษัทมาทำสัญญาก่อนเจ็ดวันได้ไหม ทางบริษัทก็แจ้งมาว่าจะมีปัญหาเรื่องของการส่งมอบ ก็เลยต้องกันเงิน และก่อกั้นผู้กักกัน ภายในวันที่สามสิบก็จะเป็นอำนาจของนายก แต่ตอนนี้ทางบริษัทฟอร์ด ยังไม่มาทำสัญญากับทางเทศบาลตำบลอุ้มผางซึ่งก็ไม่ผิดเพราะครบกำหนดการทำสัญญาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่วนโครงการโรงจอดรถเทศบาลตำบลอุ้มผางเพิ่งจะพิจารณาผลในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาโครงการนี้จะเกินเหมือนกันจึงต้องขอเงินเช่นกันก็ขอนำเรียนให้กับทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบค่ะ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านรองปลัดเทศบาลก็ได้ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบว่าที่ตักกันเพราะไม่ทันในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลอุ้มผาง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ขอมติครับ (โปรดยกมือ)

-๖-

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ ๘ เสียง

มติไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

สรุปที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลอุ้มผาง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ ๘ เสียง มติไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท ผมขอมติครับ (โปรดยกมือ)

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ ๘ เสียง

มติไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

สรุปที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) งบประมาณ ๘๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง มติเห็นชอบ ๘ เสียง มติไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของของกิจการประปา เชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ตามที่งานกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รับการผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้กับประชาชน จำนวน ๙๔๖ ราย และมีการบำบัดน้ำดิบที่นำมาจากต้นน้ำห้วยมอผาแร่ บ้านยะโมคี หมู่ที่ ๕ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งระบบกรองน้ำประปาใช้งานเป็นมาเป็นเวลานานจึงทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพทำให้น้ำประปาชุมชนเกิดปัญหาในการใช้น้ำของประชาชน และกองช่างได้ดำเนินการสำรวจพบว่ามีสภาพจำเป็นในการเปลี่ยนวัสดุในระบบกรองน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-๗-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของงานกิจการประปาพบว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวัสดุในระบบกรองน้ำประปาดังกล่าว แต่น้ำประปาที่ไม่ได้ผ่านระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดน้ำขุ่น ดำ และมีกลิ่นเหม็น เป็นปัญหาสำคัญกับผู้ใช้ น้ำ และทำให้การผลิตน้ำของเทศบาลตำบลอุ้มผางไม่มีคุณภาพ ขอพิจารณา งานกิจการประปา จึงขออนุมัติให้นำเงินสะสมมาใช้จ่ายในการเปลี่ยนวัสดุในระบบกรองน้ำประปา ในครั้งนี้ จึงขอเรียนให้ผู้บริหารพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางเพื่อพิจารณาต่อไป ระเบียบและข้อกำหนดหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้หรือยอดสะสมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนที่ผู้พ้นให้แล้วเสร็จสิ้นภายในภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
ทั้งนี้ งานกิจการประปามีเงินสะสม ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๘๐๙,๗๓๔.๔๑ บาท หักเงินสำรองจ่ายบุคคลากร เดือนละ ๑๓,๓๖๐ บาท จำนวน ๖ เดือน รวมเป็นเงิน ๘๐,๑๖๐ บาท หักเงินสำรองไว้กรณีฉุกเฉินหรือ

-๘-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขาธิการสภา

เกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ จำนวน ๑๗๒,๙๕๗.๔๔ บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้  
สุทธิ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๕๖,๖๑๖.๙๗ บาท ครบก็ขอ  
นำเรียนให้กับทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภา

ครับตามที่เลขาธิการสภาได้ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับการ  
การขอใช้จ่ายเงินสะสมของกิจการประปา เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท ก่อนที่  
จะมีมติขอให้ทางฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสมาชิก  
สภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เชิญครับ

ดาบตำรวจสมพร บุญคง  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมดาบตำรวจ สมพร บุญคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอัมผาง ตามที่เทศบาล  
ตำบลอัมผางได้เสนอขออนุญาตนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตาม  
ที่ท่านเลขาธิการสภาได้ชี้แจงก็สืบเนื่องมาจากว่าที่ท่านสมาชิกสภาเมื่อคราวที่ได้  
ประชุมกันครั้งที่ผ่านมามีท่านได้เสนอแนะว่าในเรื่องของน้ำนี้เนื่องจากว่าการประปา  
เทศบาลตำบลอัมผางไม่ได้ดำเนินการใช้วัสดุใหม่คือหินทรายต่างๆ มาหลายปีแล้ว  
ตรงนี้ผมพิจารณาจากงบประมาณเงินสะสมของงานกิจการประปาเพื่อให้เป็น  
ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอัมผาง ควรจะดำเนินการ ตามที่สมาชิก  
สภาและฝ่ายบริหารได้ดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ให้นำที่ใช้ทุกวันให้มี  
ประสิทธิภาพ จึงขอให้นำเรียนต่อที่ประชุมสภารายละเอียดตามเอกสารที่เสนอครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภา

ครับก็ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขอเสนอขออนุญาตเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม  
ให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถามเชิญครับ

นายสุริยันต์ คำภีร์  
สมาชิกสภา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุริยันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอัมผาง เขต ๑ ก็ฝากท่าน  
ประธานไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากที่นายกได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้งบประมาณ  
เจ็ดหมื่นสี่พันบาท แต่เอกสารที่ได้เป็นงบประมาณแปดหมื่นกว่าบาทรายละเอียด  
ไม่ตรงกัน แล้วผมมีข้อสงสัยเรื่องประปาหลายปีผ่านมา ๑๒ ปี เต็ม และยังไม่รวม  
ที่ได้อยู่ตามคำสั่งของ คสช. จนกระทั่งสมาชิกสภาได้เสนอในที่ประชุมสภาหลาย  
ครั้ง แต่สุดท้ายเมื่อท่านปลัดบรรดิษฐ์ เรื่องศรี มารับตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบล  
อัมผาง ก็ได้มีความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการ และขอเท็จจริงข้อสุดท้ายประปา

นายสุริยันต์ คำภีร์  
สมาชิกสภาฯ

ไม่มีคุณภาพ ๑๕-๑๖ ปี ท่านปล่อยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางใช้ได้  
อย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสมาชิกสภาค่อนข้างจะรับไม่ได้ ถ้าประชาชนได้รับทราบ  
ท่านติดตามเก็บเงินแล้ววันนี้ได้มาอ่านเอกสารว่าน้ำประปาไม่มีคุณภาพท่านจะ  
รับผิดชอบอย่างไรกับคุณภาพชีวิตต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
อย่างไร ส่วนตัวผมเองเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ที่จะต้องดำเนินการและรูปแบบ  
แต่ก็ต้องมีการสอบถามเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นและที่ต้องเปลี่ยน  
ถ้าฝนตกเยอะหินทรายที่ใช้อยู่แล้วก็กรองน้ำได้ไม่สะอาดก็ต้องไปเพิ่มสารเคมี  
ก็คือสารส้ม และคลอรีนที่จะต้องทำให้น้ำใส แล้วถึงจะปล่อยได้แต่ไม่คำนึงถึงว่า  
สารที่ตกค้างในน้ำและปล่อยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ก็อยาก  
ฝากไว้ด้วยครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วย เพราะตัวนี้ผมเป็นคนเสนอเองว่าให้เปลี่ยน  
และขออนุญาตเอ่ยนามท่านปลัดบรรดิษฐ์ เรื่องศรี เท่าที่อยู่ใน Line ใน Facebook  
ของเทศบาลตำบลอุ้มผางท่านก็ได้ไปล้างถังกรองก็ขอขอบคุณท่านมากก็ขอฝาก  
ท่านประธานด้วยครับว่าสมควรที่จะดำเนินการนำเงินสะสมมาใช้เพราะมีความ  
จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอบคุณท่านสุริยันต์ คำภีร์ ที่ได้เสนอคำแนะนำหลายๆ อย่าง มีสมาชิก  
สภาท่านใดมีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ เชิญครับ

นายแดง อินทนนท์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ผมนายแดง อินทนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒  
เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปาผมได้เสนอแนะมาแล้วสิบกว่าปี เพราะว่าทางฝ่ายบริหาร  
ไม่ดำเนินการสักที ถามว่าความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  
อุ้มผาง เรื่องน้ำขุ่นเมื่อก่อนมีชาวบ้านโยมไม่เคยทำไรริมห้วยมอผาแร่สิบกว่าปีผม  
ทักท้วง ประชุมทุกครั้งผมบอกเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง น้ำประปามาตลอด แต่คณะ  
ผู้บริหารไม่เคยใส่ใจ ฟังมาใส่ใจในวันนี้ทำไมก่อนหน้านั้นไม่นำเข้าเทศบาล  
มาทำวันนี้ผมอยากจะถามว่าที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาไม่มีค่า หรือว่า  
พวกท่านไม่รับฟังความเห็นและความสำคัญของสมาชิกสภา พวกผมสมาชิกสภา  
ทุกคนก็อดทนรอ ความเดือดร้อนของประชาชนผมเข้าใจ ระบบกรองน้ำประปาฝน  
หยุดตกน้ำจากมอผาแร่ก็ใสเพราะเป็นน้ำฝน แต่ก็ไม่ถึงที่ขุ่นมอก็ตัดแล้ว และอีก  
อย่างหนึ่งคือผมเห็นถ่ายรูปรูปแต่ไปตัดไม้ไผ่ลำเดียวยาวประมาณสี่เมตรเสียเวลา

นายแดง อินทนนท์

ทั้งวันทำไมเศษวัชพืชที่อยู่ในลำเหมืองถึงไม่เก็บออกแต่ไปตัดไม้สี่เมตรแค่ลำเดียว

สมาชิกสภาฯ

นำมาเป็นข้ออ้างได้ไปปฏิบัติงานผมว่าไม่ตรงประเด็นเพราะลำเหมืองผมเคยเสนอ  
ว่าให้ไปขุดลอกก็ไม่ทำ ปัจจุบันนี้บางจุดทรายถมขึ้นมาจนจะล้นคันเหมือง  
อยู่แล้ว ไม่ไปปฏิบัติขึ้นไปทำไม สองคันลำเหมืองไม่มีการแผ้วถาง แล้วที่ท่าน  
บอกว่าไปปลูกป่า ไปทำไมทำไมไร้ประโยชน์กับประปาทำไปทำไมปัจจุบันต้นน้ำ  
ที่ท่านไปปลูกตายไป ๙๙.๙๙ % แล้วเท่าที่ผมเห็นมีต้นไม้ต้นเดียวที่อยู่รอดที่  
เหลือตายหมดนี้แหละวัชพืชที่ขึ้นตามลำเหมืองไม่กำจัดขอให้ไปช่วยกันแผ้วถาง  
ให้เรียบร้อยเอารถแมคโครไปขุดลอกลำเหมืองเมื่อก่อนกว้างประมาณสามเมตรแต่  
ปัจจุบัน เหลือให้ช่องน้ำไหลไม่ถึงเมตร ไม่มีการดูแลไปก็เสียเวลาเป็นวันเสียเงินไป  
เท่าไรแต่ไปตัดไม้ไผ่ลำเดียว ไม่สมควร และตะแกรงก็ทำแค่สองเมตรปากเหมือง  
กว้างเท่าไรไม่ดูแลทำตะแกรงแค่สองเมตรที่เหลือใช้ไม้ไผ่ไปกันทำไปอย่างนี้แค่  
แก้หน้าเอาผ้ารอด ปัญหาหน้าขุนถ้าท่านเปลี่ยนตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่ที่ผลเสนอไป  
สิบกว่าปีนั้นถ้าสมาชิกสภาอนุมัติเข้าเทศบาลญัตติกี่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
ปัจจุบันคงจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ เมื่อประชุมคราวที่แล้วท่านก็ตอบผมไม่เคลียร์ด้วย  
บอกว่าพวกเขาตะกอนอยู่ในท่อตรงนั้นผมเข้าใจแต่ที่นี้ถังกรองมีเยอะเยอะ กรอง  
ไปแล้วพักไว้สักพักไม่ใช่ว่าท่อจะอยู่ได้ถึง อยู่ห่างจากบ่อบึงตั้งห้าสิบกิโลเมตร  
กรองไว้สักหนึ่งคืนตกตะกอนแล้วน้ำก็ไหลแต่น้ำที่ปล่อยไปอย่างกับที่มาจากต้น  
น้ำ ว่าก็ว่าเพราะสมาชิกสภาไม่ได้ใส่ใจ ทำอะไรล่าช้าเกินไปแล้วอยู่ๆ จะขอจ่าย  
ขาดเงินสะสม กิจการประปານี้ผมเคยบอกไว้ตลอดเคยคิดกันว่าจะสร้างถึงพักจาก  
น้ำดิบมาแล้วเข้าถังกรองผมก็เคยเสนอ แต่พวกท่านก็ไม่ได้คิด ฟังจะทำตอนนี้  
ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะผมเคยเสนอในที่ประชุมมาหลายครั้งแล้วท่านก็ไม่ใส่ใจ  
มาใส่ใจทำไมตอนนี้ขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านแดง อินทนนท์ ที่ได้ให้เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขจัดการ  
น้ำประปาเพราะท่านเองก็เป็นสมาชิกสภาที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการประปา  
มาตลอด มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายจิตติ สารเรื่อน  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายจิตติ สารเรื่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒ ผมขออนุญาต  
เห็นแย้งกับท่านแดง อินทนนท์ นะครับกรณีเรื่องน้ำประปาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้

-๑๑-

นายจิตติ สารเรื่อน  
สมาชิกสภาฯ

ดำเนินการอย่างที่ท่านต้องการ แต่ตอนนี้เวลานี้ทางฝ่ายบริหารก็ได้เห็นความสำคัญ  
แล้ว ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยที่ต้องจ่ายขาดเงินสะสมก็ขอให้รีบดำเนินการเลย ยิ่งไว  
ยิ่งดีขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านจิตติ สารเรื่อน ที่ได้เสนอแนะให้ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ  
เกี่ยวกับประปาที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสม มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือ



ข้อซักถามอีก เชิญครับ

นายคำมี ปิงเมือง  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมหวังดีก็จะ  
ขอปรึกษาท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ว่าเงินสะสมมีตั้งเป็นล้าน อยาก  
จะปรึกษาว่าเรื่องมาตรวัดน้ำของประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง อยากจะให้มีการ  
จัดซื้อเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ เพราะมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางที่ใช้  
น้ำประปาได้สอบถามมาว่ามาตรวัดน้ำไม่ตีเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ผมก็ได้แจ้ง  
ประชาชนผู้ใช้น้ำว่าเดี๋ยวมมีการประชุมสภาผมจะสอบถามให้ อย่างของ หมู่ ๖ ก็มี  
การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ ให้กับผู้ใช้ น้ำประปาของ หมู่ ๖ ผมว่าของเทศบาล  
ตำบลอุ้มผางก็น่าจะมีการเปลี่ยนใหม่บ้าง เพราะผมเห็นบางตัวอ่านตัวเลขไม่ออก  
เกิดการขุ่นมัวอ่านตัวเลขเลือนราง และบางตัวฝาครอบก็แตก เนื่องจากเงินสะสม  
ของกิจการประปาก็มีเยอะมาตรวัดน้ำก็มีอายุการใช้งานมานานแล้ว ก็ขอปรึกษา  
ท่านสมาชิกสภาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้เงินสะสมซื้อมาตรวัดน้ำเปลี่ยน  
ใหม่ ให้กับผู้ใช้ น้ำได้ใหม่ขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกสภาคำมี ปิงเมือง ก็ได้เสนอไปยังบริหารพอที่จะเปลี่ยนมาตรวัด  
น้ำได้หรือไม่ ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจง เชิญครับ

นายบรรดิษฐ์ เรืองศรี  
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายบรรดิษฐ์ เรืองศรี ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็น  
การประชุมสภาที่ดูเด็ดคือจริงๆ ผมก็อยากนำเรียนว่าตั้งแต่ที่ผมได้มาดำรง  
ตำแหน่งที่เทศบาลตำบลอุ้มผางนี้ท่านนายกก็ได้ให้นโยบายเรื่องน้ำประปา มา  
ตลอดแต่ในอดีตท่านก็รู้ความเป็นมาอย่างไร เพราะฉะนั้นท่านต้องให้ความเป็น

-๑๒-

นายบรรดิษฐ์ เรืองศรี  
ปลัดเทศบาลฯ

ธรรมกับผู้บริหารคือข่าวผมรู้มาตลอดทั้งสมาชิกสภาและประชาชน คือผมมาเพื่อ  
พัฒนาเรื่องที่ผ่านมาให้จบไป คือเรื่องน้ำประปาถ้าไปขุดไปลอกในพื้นที่ของ  
เทศบาลได้อยู่ แต่ในพื้นที่นอกเขตมีกฎหมายกำหนดอยู่ ถ้าเจ้าของพื้นที่อนุญาต  
ก็ไม่มีปัญหา แต่ด้วยระเบียบฯ ของการเงิน ถ้าจะดำเนินการเรื่องของประปาทำไม่  
ถึงต้องใช้เงินสะสม ผมได้สอบถามหัวหน้ากิจการประปาคือท่านนคร ตาคำ แล้ว  
แจ้งว่าเงิน ของกิจการประปาที่จะดำเนินการมีงบประมาณอยู่เพียงสามหมื่นกว่า  
บาทและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการคือเจ็ดหมื่นกว่าบาท ไม่เพียงพอเพราะ  
ฉะนั้นจึงต้องขอใช้เงินสะสมของกิจการประปา เพื่อใช้ดำเนินการและส่วนเงิน  
งบประมาณที่มีอยู่สามหมื่นกว่าบาทก็จะได้ไว้ใช้จ่ายในเรื่องความจำเป็นอื่นๆ  
เพราะในระเบียบฯ ก็บอกไว้ว่าประชาชนต้องได้รับประโยชน์จริงๆ ซึ่งทั้งหมดนี้  
ก็คือที่มาของการที่ต้องขอใช้เงินสะสมของ ซึ่งเงินสะสมนี้เป็นเงินสะสมของกิจการ  
ประปาไม่ใช่ของเทศบาล จากที่ดูรายงานการเงินของกิจการประปาขาดทุนเดือน

และสองแสนกว่าบาท สตง.มาตรวจมีข้อทักท้วงหลายเรื่องผมเองก็เป็นฝ่ายรับการตรวจผมเองก็หนักใจ ที่ว่าหนักใจไม่ใช่เรื่องขึ้นค่าน้ำประปา แต่ผมหนักใจทางฝ่ายสภาว่าพวกท่านจะเห็นชอบหรือไม่ เพราะทุกท่านก็มีคะแนนเสียงทุกคน และเป็นห่วงประชาชนทุกคน ตอนนี่ก็ต้องแบ่งสู้ระหว่างองค์กรอยู่รอดกับความ เป็นอยู่ของประชาชน เพราะถ้าขึ้นค่าน้ำประปาองค์กรอยู่รอด แต่ประชาชนต้องไม่ เตื่อร้อนทุกวันนี้ที่ทางหัวหน้ากิจการประปาได้ลงไปตรวจมิเตอร์วัดน้ำ มีมิเตอร์ โกงเหตุผลเพราะว่าไม่หมุนหรือหมุนช้า แต่ที่สตง.มาตรวจใช้วิธีการสุ่มตรวจ และ เรื่องการเปลี่ยนมิเตอร์วัดน้ำเข้าสู่ระบบอาจจะต้องวางท่อใหม่ทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน ก็ต้องเป็นท่ออย่างทั้งหมด ก็ต้องใช้งบประมาณสี่ถึงห้าล้าน หากจะดำเนินการต้อง ลองดูรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก่อนว่าจะมีรายได้เข้ามาเท่าไร เพราะถ้า เงินงบประมาณไม่เข้า เงินเดือนของท่านสมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ทุกคนก็แย่เพราะเงินสะสมบางส่วนต้องกินไว้ แต่ถ้ารายได้เข้าตามปกติที่หวังไว้ก็ จะได้ปรับปรุงใหม่ทั้งระบบอาจจะเป็นท่อมาตรฐานหรือท่ออย่างทั้งหมดเพื่อกันการ รั่วซึม ค่าใช้จ่ายอาจจะแพงแต่อยู่ได้นานดังนั้นเรื่องระบบน้ำส่วนหนึ่งผมสังเกต เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางเทคนิคการทำน้ำประปายังไม่ได้มาตรฐาน อาจจะไม่รู้ยังไม่ได้มาตรฐาน ผมก็ได้มาเรียนกับทางท่านนายกกว่าผมมีเพื่อนอยู่ที่ ประปานครหลวงก็อยากจะให้นำเจ้าหน้าที่การประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผางไป

-๑๓-

นายบรรดิษฐ์ เรืองศรี  
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนรู้การผลิตน้ำประปา หากสมาชิกสภาท่านใดสนใจก็จะไปศึกษาด้วยได้ แต่ก็ ต้องรอการประสานงานก่อนว่าอย่างไร ผมได้เคยปรึกษากับท่านประธาน และท่าน สุรียนต์ คำภีร์ หลายๆ อย่างเรื่องการบริหารงานทั้งเรื่องคน เรื่องเงิน เรื่องระเบียบฯ แต่ก็พยายามตัดทอนให้น้อยลงใช้เฉพาะที่จำเป็นและประชาชนไม่เดือดร้อน ก็ขอนำ เรียนให้ที่ประชุมทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบเกี่ยวกับ น้ำประปา การติมาตรหรือมิเตอร์ท่านก็บอกว่าจะดำเนินการต้องให้เป็นระบบ ต้องใช้งบประมาณ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะอีก เชิญครับ

นายแดง อินทนนท์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมนายแดง อินทนนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒ ผมอาจ จะขัดแย้งกับท่านปลัดเทศบาลตรงที่ว่า ที่เรานอกพื้นที่ นอกพื้นที่ก็จริงแต่ผมก็เคย เสนอแนะไว้ในที่ประชุมสภาว่าก่อนนำแมคโครขึ้นไปลำเหมืองเป็นคอนกรีตไม่ใหญ่ ถ้าแมคโครชุดไม่ได้ก็ใช้กำลังคน ก่อนๆ มากี่ใช้กำลังคนมาตลอด ผมบอกท่านก็ไม่ ปฏิบัติมาอ้างระเบียบฯ ปีนี้รับรองว่าลำเหมืองน้ำไม่ไหลแน่นอนท่านไปดูปัจจุบันนี้ ผมเพิ่งขึ้นไปดูมาเมื่อวันสองวันนี้เอง ผมถึงได้มาเสนอแนะให้ทราบ ผมเข้าใจว่าเขต

นั้นเป็นเขตนอกพื้นที่ เป็นของ อบต.และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระเบียบฯ มีแต่  
ลำเหมืองเป็นคอนกรีตท่านไม่เคยไปดูแล หน้าจะไปเอาเศษหิน เศษทรายออก  
ตั้งแต่ต้นๆ แต่ไม่ไปปฏิบัติผมว่าไม่ถึงเดือนมีนาคม ถ้าน้ำล้นไม่เอาเศษทรายออก  
น้ำไม่มาเพราะไปชะลอความดันของน้ำ เพราะตอนนี้น้ำเข้าปากท่อแค่ปริ่มปากท่อ  
แค่นั้นหรือไม่ก็ปล่อยน้ำล้นทิ้งไป จะดันเข้ามาตราก็ไม่ได้ผมเข้าใจเพราะดูแล้วน้ำมา  
ชะลอความดันอีกอยากวิชพีชก็คิดวางเยอะน้ำก็ไม่ไหลไม่สะดวกที่ผ่านมาก็ใช้  
กำลังคนจ้างชาวบ้านหรือพนักงานประมาณสิบกว่าวันเคยทำมาแล้วทำได้แต่ท่าน  
ไม่ทำทางหลักเฉียงมีเยอะแยะตอนนั้นไม่เยอะถึงขนาดนี้ แต่ตอนนี้เยอะมาก หาก  
ไม่ใช้เครื่องมือชุดก็ใช้เวลาเป็นเดือน เพราะผมเคยเสนอแนะไว้ตั้งแต่ต้นๆ ตั้งแต่  
ปัญหายังไม่เกิด แต่ก็ไม่ใส่ใจไปทำเพราะผมเองมองถึงจุดนี้ครับ ทั้งนี้คือความเข้าใจ  
และเหตุผลที่ผมไม่เห็นด้วยที่จะขอใช้เงินสะสมขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านแดง อินทนนท์ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดหลายๆ อย่าง พร้อมกับ  
คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการน้ำประปา ก่อนที่จะขอมติจ่ายขาดเงินสะสมมี  
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม เชิญครับ

-๑๔-

นายคำมี ปิงเมือง  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมถามเจ้าหน้าที่  
ว่ามาตรวัดน้ำตัวละประมาณสามร้อยกว่าบาทไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนและยิ่งเงิน  
สะสมของกิจการประปาก็มีตั้งเยอะ ผมขอแนะนำว่าสิ้นเดือนมาเจ้าหน้าที่ไปจดมาตร  
วัดน้ำตัวไหนที่เสียบันทึกมาเลยและรีบไปเปลี่ยนให้ด้วยเพราะประชาชนร้องเรียนมา  
ว่ามาตรตัวนี้ไม่ดีแล้ว ผมถึงได้มาแจ้งให้ที่ประชุมสภาอย่างว่าต้องใช้จ่ายเงินเป็นแสน  
เป็นล้าน ตัวแค่สามร้อยกว่าบาทตรงไหนที่ไม่ดีก็ไปดำเนินการเปลี่ยนให้ประชาชนผู้  
ใช้น้ำเพราะบางที่บางจุดก็มัวหมองอ่านตัวเลขไม่ออกเจ้าหน้าที่ไปจดมาตรวัดน้ำก็จด  
ผิดจดถูกบ้างขอบคุณครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ที่จะ  
ขอชี้แจงที่ทางสมาชิกสภาได้สอบถามผู้บริหารจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาได้ไหม  
ก็คือในเรื่องของข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการประปา ผู้รับผิดชอบต้องเป็นประชาชนเรา  
จะไปซื้อเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ฝ่ายตรวจสอบเรารับเต็มที่ แน่ และอันนี้คือข้อบังคับของ  
เทศบาลบัญญัติกิจการประปาแล้วไม่สามารถนำเงินตัวนี้ไปจ่ายได้เพราะมีข้อกฎหมาย  
ไว้แล้ว อีกอันคือเรื่องที่ท่านสอบถามตรงที่ลำเหมืองที่เข้ามาก็ได้เข้าไปดูตรงที่  
วิชพีชช่วงนี้น้ำเยอะอยู่ ยิ่งไหลอยู่ปกติ และมีอีกตัวที่จะช่วยชะลอน้ำคือในเรื่อง  
ของวิชพีช ซึ่งตัวนี้ ถ้ามว่าไม่ได้แก้ตัวจริงๆ แล้วเศษหญ้า ส่วนหนึ่งในการบำบัดน้ำ  
จะช่วยเป็นตัวดักในเรื่องเศษของวัชพืชนั้น พวกไปไม้นี้ก็有一部分ที่ขุดลอกไปแล้ว  
ถ้ามว่าปริมาณที่ขุดลอกไปแล้วยังอยู่ปริมาณน้ำมีครบเพียงแต่ว่ามีเศษวัชพืชมุม  
ด้านหน้ารั้วที่ท่านเห็นก็เป็นที่ว่าที่เราไปทำแล้ว ก็คือตอนนี้หญ้าที่ขึ้นคือหญ้าหมาก

หอยก็คือไม่ทราบเป็นหนามและคุ่มบริเวณสระที่เราขุดแล้วเพราะผมเพิ่งไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งตรงนี้เหมือนล้นน้ำไว้ในส่วนอีกอันที่ท่านสมาชิกสภาฝากสอบถามผมได้เดินสำรวจจากตรงหน้าฝายกับพวกกิจการประปาว่าได้มีบางส่วนบางจุดที่ผ่านมาฝนตกหนักและชะล้างตะกอน โคลน ลำเหมืองเป็นคอนกรีตจริงแต่น้ำยังไหลผ่านอยู่ เมื่อก่อนไปขุดลอกกัน หลังจากมีลึบห้าล้านหลังจากที่ขุดลอกกันน้ำไม่มาจากข้างบนเพราะตังลึบห้าล้านดักไว้หมดต่อให้เรามีขุดลอกคืออย่างไรน้ำก็ไม่ผ่านมา ตัวลึบห้าล้านเป็นตัวดักน้ำตั้งแต่ต้นน้ำน้ำไม่ล้นฝายต่อให้เราขุดอย่างไรก็

-๑๕-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

ไม่ได้ประโยชน์ตอนที่ไม่มีน้ำ ส่วนใหญ่ตอนนี้น้ำเยอะทั้งลึบห้าล้านปล่อยไหลเต็มที่ไม่ใครไปเก็บน้ำไว้ พอถึงหน้าแล้งก็ไปแย่งน้ำกันซึ่งปีนี้ปัจจุบันเราใช้ถึงเดียวตัวลึบห้าล้านเดิมที่มีจำนวนสี่ถัง เมื่อก่อนเราใช้สอง อบต.ใช้สามถังปัจจุบัน อบต.ตัดของเทศบาลเหลือเพียงหนึ่งถังที่เหลือสี่ถังเป็นของ อบต. ปีหน้ามีปัญหาแน่นอนเรื่องน้ำถ้าต้นน้ำยังน้อยอยู่ ผมเข้าใจสมาชิกสภาที่ได้มีความเป็นห่วงกับเกี่ยวกับการบำบัดน้ำของเทศบาลตำบลอุ้มผางผมเคยไปดูและศึกษางานในส่วนของเทศบาลตำบลอุ้มผางที่ทำเรื่องประปาเป็นระยะเวลานานจริงอยู่ที่รายงานตัวหนังสือว่าไม่มีคุณภาพถามว่าในตรงนี้มี การส่งตรวจคุณภาพของน้ำเดี่ยวประชุมคราวหน้าจะได้ผลคุณภาพน้ำของประปาแล้วผมจะมานำเรียนให้กับทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบเพราะของกรมของศูนย์เขตได้นำน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผางไปตรวจเพื่อวัดคุณภาพน้ำของเทศบาลอยู่ในระดับใดดีหรือไม่ดีอย่างไร และอย่างที่ท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงว่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผางถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งระบบต้องวางท่อใหม่เพราะท่อฝังอยู่ใต้ดินมาหลายปีแล้ว เมื่อก่อนระบบประปาเครื่องทำน้ำอุ่นของผมพังไปหลายเครื่องแล้ว แต่ไม่ใช่ว่างานกิจการประปาจะไม่แก้ไขแต่เนื่องจากติดขัดเรื่องของงบประมาณ จากที่ผมอยู่รับผิดชอบงานกิจการประปามาหลายปีก็ยอมรับว่ากิจการประปาขาดทุนมาตลอดรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ที่ว่าขาดทุนเพราะใช้เงินของเทศบาลมาทุกปี อีกอย่างก็คือได้เปรียบตรงที่เทศบาลตำบลอุ้มผางได้แหล่งน้ำที่ดีและอยู่ที่สูงไม่ต้องใช้เครื่องปั้มน้ำโดยใช้หลักการธรรมชาติน้ำจากที่สูงลงมาที่ต่ำตรงนี้ที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามว่าน้ำบ่อพักทำไมไม่เก็บให้เยอะๆ พื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผางไม่มีที่เก็บน้ำก็คือจำนวนน้ำที่เข้ามาก็จ่ายไปไม่มีเวลาพักที่ท่านบอกว่าน่าจะเก็บไว้สักคืน ไม่ทันกับผู้ใช้ น้ำในเขตของเทศบาลตำบลอุ้มผางการใช้น้ำเป็นหน่วยน้ำที่ถูกใช้กันได้เต็มที่ ที่ท่านสมาชิกสภาสอบถามว่าได้จดกันใหม่น้ำเข้าน้ำออกเท่าไร ตอนนี้มีทั้งมาตรวจการจ่ายน้ำไปและมีสถิติคูนว่าน้ำที่เข้ามาเท่าไรออกไปเท่าไร และสูญเสียตรงไหนบ้าง ถ้ามีโอกาสก็จะได้เชิญสมาชิกลงไปดูด้วยกันว่าทางเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการอย่างไรก็ในเบื้องต้นผมก็คงจะขอแนะนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  
จากที่ทางสมาชิกสภาฯมีความเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการน้ำประปาของเทศบาล  
ตำบลอุ้มผาง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม เชิญครับ

-๑๖-

นายสุริยันต์ คำภีร์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุริยันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ สืบเนื่องจาก  
เมื่อที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงไม่ถูกต้องตรงจุดมาตรฐานน้ำประปาของท่านคำมี  
ปึงเมือง พอดีที่เสนอแนะไปเป็นตัวแทนของประชาชน ผมไม่เข้าใจว่า ประชาชน  
ต้องซื้อเองหรือเทศบาลตำบลอุ้มผางต้องซื้อให้ขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วย ต้องชี้แจงให้  
ท่านสมาชิกสภาคำมี ปึงเมือง เข้าใจไม่ใช่ว่าจะเอาเงินสะสมประปาที่มีอยู่ส่วนเกิน  
ไปดำเนินการผมเข้าใจว่าทุกคนที่มานั่งตรงนี้เป็นตัวแทนของประชาชนในเขต  
เทศบาลตำบลอุ้มผางทุกคนเหมือนกันทุกคนก็อยากให้ประชาชนในเขตเทศบาล  
ตำบลอุ้มผางมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าที่ท่านตอบข้อซักถามผมว่าไม่ตรงประเด็น ที่ว่า  
เทศบาลตำบลอุ้มผางจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ใหม่หรือประชาชนจะต้องซื้อเอง ขอให้  
ชี้แจงให้รับทราบหน่อยขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาสุริยันต์ คำภีร์ ที่มีข้อซักถาม ขอให้ท่านนายกหรือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ เชิญครับ

นายนคร ตาคำ  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านผมนายนคร ตาคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้ากิจการประปา  
ตามเทศบัญญัติการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง การขอตัดตั้งมาตรวัดน้ำครั้งแรก  
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ จำนวน ๑๐๐ บาท และทางผู้ขอใช้  
น้ำประปาต้องจัดซื้อมาตรเอง และทางเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะเก็บค่าบำรุงรักษา  
มาตรน้ำเดือนละ ๕ บาท ถ้าพนักงานจดมาตรวัดน้ำแจ้งมาว่ามีมาตรวัดน้ำที่เสีย  
ทางเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะไปดำเนินการเปลี่ยนให้ครับ เพราะผมได้ลงสำรวจ  
มาตรวัดน้ำแล้ว ขอขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านหัวหน้ากิจการประปาก็ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านได้รับทราบว่า หากว่ามาตรตัวไหนที่เสียหายเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะ  
ดำเนินการไปเปลี่ยนให้ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม  
จะขอมติจากสมาชิกสภา ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปาเพื่อ  
เปลี่ยนวัสดุในระบบกรองน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นจำนวนเงิน  
๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผมขอมติครับ (โปรดยกมือ)

-๑๗-

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง

มีมติไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (นายแดง อินทนนท์)

งดออกเสียง - เสียง

สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกิจการประปาเพื่อเปลี่ยนวัสดุในระบบกรองน้ำประปาของเทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง มีมติไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ไม่มี

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภา

ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๓ ขออนุมัติในการเสนอชื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติงานกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ตามที่งานกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผางได้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่องการขอใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง พ.ศ.๒๕๔๖ มาจนถึงปัจจุบันซึ่งสมควรแก่การแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการของกิจการประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันงานกิจการประปาจึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่องการขอใช้น้ำของการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผางฉบับใหม่ ก็คือตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ได้เข้าตรวจงานกิจการประปา และผมเองก็เคยได้นำร่างเทศบัญญัติการขอใช้น้ำประปาเข้ามาขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางเมื่อครั้งที่ทางสมาชิกสภาได้เข้ามาสมัยแรกๆ แล้วก็อยากจะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของค่าน้ำ และแก้ไขเพิ่มเติมค่อนข้างจะเยอะ ตรงนี้ในส่วนที่จะยกร่างเทศบัญญัติกิจการประปาขึ้นมาต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้เข้าร่วมก็อยากจะขอทางสมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจำนวน ๒ ท่าน เป็นตัวแทนของฝ่ายสภาเพื่อจะยกร่างของเทศบัญญัติกิจการประปาฉบับใหม่ ซึ่งฉบับเดิมตั้งแต่สมัย ๒๕๔๖ ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเทศบัญญัติฉบับนี้ใช้มา

-๑๘-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภา

เป็นเวลานานแล้ว ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบฯ ต่างๆ เรื่องของการเก็บเงินการรักษาเงิน เมื่อออกข้อบัญญัติใหม่จะทำนอกเหนือจากออกข้อกฎหมายหรือระเบียบฯ ของท้องถิ่นไม่ได้ ถ้าออกไปแล้วต้องปฏิบัติตาม ยกตัวอย่าง กรณีที่ออกข้อบัญญัติแล้วภายในเจ็ดวันถ้าไม่มาจ่ายเงิน การประปาเทศบาลตำบลอุ้มผางต้องไปตัดน้ำแต่ก่อนจะตัดจะมีหนังสือแจ้งเตือน ภายในสามเดือนถ้าไม่มาจ่ายเงินค่าน้ำก็จะไป

ตัดน้ำประปา ในรายละเอียดจะมีเยอะหากจะออกร่างเทศบัญญัติต้องมาปรึกษาก่อนที่จะออกข้อบัญญัติ ในส่วนของความคิดเห็นของผู้บริหาร และของสมาชิกสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรก็นำเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านได้รับทราบว่าให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลอุ้มผาง เรื่อง การขอใช้น้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อ เชิญครับ

นายจิตติ สารเรือน  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจิตติ สารเรือน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒ ผมขอเสนอท่านแดง อินทนนท์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติงานกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง คนที่ ๑ ครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกสภาจิตติ สารเรือน เสนอท่านแดง อินทนนท์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง คนที่ ๑ ผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ (โปรดยกมือ)

นายสุริยันต์ คำภีร์  
นายคำมี ปิงเมือง

ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๑)  
ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๒)

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอชื่อ สมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง คนที่ ๒ ครับ

นายคำมี ปิงเมือง  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมขอเสนอท่านสุพล เรดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติงานกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง คนที่ ๒ ครับ

-๑๙-

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกสภาคำมี ปิงเมือง เสนอท่านสุพล เรดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง คนที่ ๒ ผมขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ (โปรดยกมือ)

นายจิตติ สารเรือน  
นายคำมี ปิงเมือง

ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๑)  
ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๒)

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นท่านอื่นอีกไหม เชิญครับ

นายดำรง ทะมา  
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดำรง ทะมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒ ผมขอเสนอท่าน

สุรียันต์ คำภีร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาล  
ตำบลอุ้มผางครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกสภาตำรง ทะมา ได้เสนอท่านสุรียันต์ คำภีร์ เข้าร่วมเป็นคณะ  
กรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ผมขอผู้รับรองครับ

นายแดง อินทนนท์  
นายสุพล เรดี

ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๑)  
ผมขอรับรองครับ (คนที่ ๒)

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกสภาท่านใดที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  
ร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสรุปว่าสมาชิก  
สภาได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปา  
เทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นายแดง อินทนนท์ สมาชิกสภา เขต ๒
๒. นายสุพล เรดี สมาชิกสภา เขต ๒
๓. นายสุรียันต์ คำภีร์ สมาชิกสภา เขต ๑

ผมขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่  
สมาชิกสภาได้เสนอชื่อจำนวน ๓ ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติ  
กิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผาง (โปรดยกมือครับ)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง  
มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายพิเชษฐ กันเกตุ)

-๒๐-

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับสรุปว่าสมาชิกสภาเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาได้เสนอชื่อ จำนวน ๓ ท่าน เข้าร่วม  
เป็นคณะกรรมการร่างเทศบัญญัติกิจการประปาเทศบาลตำบลอุ้มผางด้วยมติเห็นชอบ  
๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายพิเชษฐ กันเกตุ) ต่อไประเบียบ  
วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๔ เรื่องแจ้งเจตนารมณ์ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ที่ ๑ เขียวเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับสมาชิกสภา  
และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ เชิญครับ

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง ตามที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้แจ้งเทศบาลตำบลอุ้มผางว่า ประชาชนในเขต  
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะเข้า  
รวมกับเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ของพื้นที่  
ประกอบกับได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง  
เมื่อประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ให้ความเห็นชอบกับเจตนารมณ์  
ดังกล่าวแล้ว ในส่วนของเทศบาลตำบลอุ้มผางก็ในวันนี้จะขอนำเรียนว่าขั้นตอนแรก  
จะเห็นชอบใหม่ที่จะรวมประชาชน หมู่ที่ ๑ นอกเขตเข้าร่วมกับประชาชนในเขต



เทศบาลตำบลอุ้มผาง และขอแจ้งให้ทราบก่อนว่าถ้าทางสมาชิกสภาเห็นชอบแล้ว ไม่ใช่ว่าจะรวมได้เลยเพียงแต่ให้ความเห็นชอบตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ที่ ๑ เข้าร่วมกับประชาชนในเขต เทศบาลตำบลอุ้มผาง เป็นแค่เบื้องต้นและเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เห็นชอบก็จะดำเนินการส่งบันทึกรายงานการประชุมสภานี้ให้กับทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลอุ้มผางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วน ตำบลอุ้มผางที่จะต้องดำเนินการลงประชามติไม่ใช่ประชาคมส่งให้อำเภอและ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางต้องส่งเรื่องลงประชามติเฉพาะคนที่มิลิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่ ทุกหมู่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบสองตำบลคือ ตำบลแม่ละมุ้งกับตำบลอุ้มผางจะต้องลงมติคนที่มิลิทธิเลือกตั้ง เหมือนการเลือกตั้ง เห็นชอบหรือไม่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าเห็นชอบต้องเป็นเสียงข้างมาก แต่ละหมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะหมู่ ๑ ตำบลอุ้มผางอย่างเดียว ในส่วนของเทศบาลตำบลอุ้มผางก็ต้อง

-๒๑-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

มาลงประชามติทั้งสามชุมชนเหมือนกันว่าจะเห็นชอบรับหรือไม่เป็นเสียงข้างมาก เหมือนกันก็คือหมู่ ๑ นอกเขตทั้งหมดตั้งแต่เลยวัดเขวงบริเวณบุญล้ำ และฝั่งทาง หมู่ ๔ ตำบลแม่ละมุ้งตั้งแต่เลยสะพานยะแะมาทางศาลเจ้าพ่อพะวอมา ส่วนที่ติด กับหมู่ ๖ ก็ทั้งโซน โซนไปทางยะมอ์ก็ถึงบนดอยทั้งหมดพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องประปา ทั้งหมดก็จะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผางจะเข้าไปถึงโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และ วัดก็จะเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุ้มผางอีก ๓ วัด คือ วัดเขวง วัดอุ้มผางธรรมารามและวัดป่าสัก โรงเรียนก็จะได้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางเพิ่ม ก็ขอนำเรียนให้สมาชิกสภา ได้รับทราบก่อนหากทางสมาชิกสภามีข้อซักถามหรือข้อสงสัยก็จะให้ทางหัวหน้า สำนักปลัดได้ชี้แจงให้ทราบอีกครั้งครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับท่านเลขานุการสภาก็ได้ชี้แจงเจตนารมณ์ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ที่ ๑ เข้ามารวมอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ซึ่งการจะมารวมกันไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่จะรวมกันได้ง่าย ต้องมีความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลอุ้มผางก่อนว่าเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางส่ง หนังสือเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล อุ้มผาง หมู่ที่ ๑ แต่การดำเนินการต้องมีขั้นตอน แต่วันนี้เพียงแค่ขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ้มผางก่อน หากทางสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เห็นชอบก็จะส่งเรื่องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ดำเนินการ ในขั้นตอนต่อไป สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม เชิญครับ

นายคำมี ปิงเมือง  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมอยากจะถาม

ว่าก่อนที่จะให้สมาชิกสภาเห็นชอบก่อนหรืออย่างไร หรือต้องให้เจ้าหน้าที่จัดทำ  
ลงประชามติกับทางชุมชนทั้งสามชุมชนตามระเบียบฯ ข้อ ๑,๒,๓ ก่อนหรือว่าจะให้  
ทางสมาชิกสภาเห็นชอบเลยหรืออย่างไรครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับผมตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาคามี ปิงเมือง คือการลงคะแนนประชามติ  
เป็นหน้าที่ของทางอำเภอจะเป็นฝ่ายดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ในส่วนของทางสภา  
เทศบาลตำบลอุ้มผางเพียงแค่ว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้ประชาชน หมู่ที่ ๑  
นอกเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
อุ้มผางเข้ามารวมอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีก  
หรือไม่ เชิญครับ

-๒๒-

นายดำรง ทะมา  
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายดำรง ทะมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๒ ในความรู้สึกผมก็  
เห็นด้วยแต่ก็อยากจะขอศึกษาข้อมูลไปก่อนสักพักหนึ่งว่าระเบียบฯ เป็นอย่างไร  
เพื่อให้การปฏิบัติได้ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาดำรง ทะมา ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  
อุ้มผางขอความเห็นชอบนั้น ในเรื่องของดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่  
ของทางอำเภอที่จะต้องดำเนินการต่อไป ทางเทศบาลตำบลอุ้มผางเพียงแค่ว่าให้ความ  
เห็นชอบหรือไม่เท่านั้นครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีก เชิญครับ

นายสุริยันต์ คำภีร์  
สมาชิกสภาฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุริยันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ โดยส่วนตัวแล้ว  
เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะต่อไปถึงสืบห้าล้านเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะได้  
ดำเนินการดูแลได้เต็มที่ และอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณวัดป่าสัก คือที่กักเก็บน้ำประปา  
เต็มรูปแบบเพราะไม่ได้ใช้งานมานาน แต่ถ้ารวมกันแล้วเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะได้  
ดูแลได้ แล้วน้ำประปาที่ขาดแคลนมาไม่พอใช้ก็จะได้ว่ามีที่กักเก็บน้ำเพื่อแจกจ่ายให้  
กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็ฝากสมาชิกสภาทุกท่านเรื่องบางเรื่องได้  
ดำเนินการทำถนน หรือว่าน้ำประปาที่มีปัญหาคาบเกี่ยวก็จะได้ว่าไม่มีปัญหา เช่น  
หน้าบ้านท่านรองประธานสภา ท่านดำรง ทะมา เพราะคาบเกี่ยวกับองค์การ  
บริหารส่วนตำบลอุ้มผาง และเส้นทางไปปะละทะตรงหลังบ้าน ผู้อำนวยการ  
กองคลังคุณสุวรรณ ยอดเมือง แต่ที่นี้ถ้าได้มาเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
ก็สามารถทำได้ง่าย และไว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
ในส่วนตัวผมเห็นด้วย และการดูแลเรื่องขยะจะได้ไม่มาอ้างกับทางเทศบาลตำบล  
อุ้มผาง และประปาจากที่ได้ใช้ถึงเดียวเทศบาลตำบลอุ้มผางก็จะได้ว่าใช้ทั้งหมดและ  
ควบคุมได้เต็มที่ ขอขอบคุณครับ

ดาบตำรวจสมพร บุญคง  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมดาบตำรวจ สมพร บุญคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ในความรู้สึกของ  
ผมเห็นด้วย เพราะการพัฒนาจะมีการควบคุมกว้าง ตามข้อเท็จจริงงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางงบประมาณน้อยกว่าของเทศบาลตำบลอุ้มผางแต่  
พื้นที่การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกว้างกว่าของเทศบาลตำบลอุ้มผาง

-๒๓-

ดาบตำรวจสมพร บุญคง  
นายกเทศมนตรีฯ

เพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องน้ำผมก็ได้ขึ้นไปดูสองสามครั้งผมก็อยากจะ  
ดำเนินการอย่างที่ท่านสมาชิกสภาแดง อินทนนท์ เสนอแนะไว้ อยากจะต่อท่อ  
จากถังสืบล้านแต่เนื่องจากไปดูแล้วไม่ใช่ของอำเภอ ซึ่งอำเภอได้ถ่ายโอนให้กับ  
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางแล้ว เพราะฉะนั้นก็ดำเนินการไม่ได้ผมก็ได้  
ปรึกษากับทางท่านนายกเชษฐา ท่านก็สอบถามผมว่าท่านนายกจะทำหรือถ้า  
ทำก็ต้องรับประชาชนหมู่ ๑ นอกเขตด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเทศบาลตำบลอุ้มผาง  
รับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางมาก็จะได้ถึงน้ำด้วย และการ  
บริหารจัดการเรื่องน้ำก็จะแก้ไขไปได้ในระดับหนึ่ง ก็อย่างที่ท่านสมาชิกสภา  
สุรียนต์ คำภีร์ ได้เสนอแนะไว้ เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง  
ยอมเสีย ส.อบต. ก็จะไปจำนวนสองคน เพราะ ม.๑ มีได้สองคน ทางองค์  
การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางก็ยอมให้มาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง เพื่อให้  
การบริหารจัดการ อย่างเช่นบริเวณครัวบ้านมาถึงบ้านท่านสมาชิกสภาจิตติ  
นิตเดี่ยวที่เป็นเขตเทศบาลนอกนั้นอยู่นอกเขตเทศบาล จะดำเนินการอะไรก็  
ลำบากเพราะกฎหมายควบคุม กำกับดูแลมากเกินไป ถ้าดำเนินการนอกเขต  
ความผิดของผู้บริหารมีมากในกฎหมายใหม่นี้ ผมก็ขอแนะนำเรียนให้สมาชิกสภา  
ทุกท่านได้รับทราบขอบคุณครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านนายได้ชี้แจงให้ทราบ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม  
หรือข้อเสนอแนะ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบเจตนารมณ์  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ที่ ๑ (โปรดยกมือ)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	๗	เสียง
มีมติไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (นายพิเชษฐ กัณเกต)

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบเจตนารมณ์ประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลอุ้มผาง หมู่ ๑ ด้วยมติเห็นชอบ ๗ เสียง มติไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายพิเชษฐ กัณเกต) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๕  
รับมอบศาลากลางในเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง จำนวน ๓ หลัง ขอเชิญเลขานุการ  
สภาได้ชี้แจงครับ

-๒๔-

นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่านผมนายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอัมผาง ตามที่  
นายสังคม จาคดี ประธานสภาแผ่นดินคอย มายื่นคำร้องทั่วไปว่ามีความประสงค์  
ขอมอบศาลาภายในเขตเทศบาลตำบลอัมผาง จำนวน ๓ หลัง ดังนี้

๑. ศาลาหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง
๒. ศาลาสามแยกไปฉาปนสถานบ้านอัมผาง
๓. ศาลาแยกทางซอยลงบ้านสมาชิกสภาคำมี ปิงเมือง

ให้กับทางเทศบาลตำบลอัมผางเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งศาลาทั้งสามหลังนี้เป็น  
ศาลาที่มีผู้ทศให้กับผู้ที่ล่งลับไปแล้ว และเหตุผลที่ทางประธานชุมชนแผ่นดินคอย  
มอบให้กับเทศบาลตำบลอัมผางนั้น ก็เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากยังไม่ใช้  
ทรัพย์สินของทางเทศบาลก็จะไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างได้ แต่ถ้า  
รับมอบเป็นของเทศบาลตำบลอัมผางแล้วก็จะสามารถปรับปรุงสิ่งก่อสร้างได้ตาม  
ระเบียบฯ ดังนั้น จึงต้องนำเข้าวาระการประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาได้รับทราบและ  
ขอความเห็นชอบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับเลขานุการสภาก็ได้แจ้งให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบแล้วว่าท่านประธาน  
ชุมชนแผ่นดินคอย ได้ยื่นคำร้องทั่วไปว่ามีความประสงค์จะมอบศาลาที่อยู่ภายในเขต  
เทศบาลตำบลอัมผาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จำนวน ๓ หลัง ก็คือที่หน้า  
โรงเรียนชุมชนบ้านอัมผาง ๑ หลัง ตรงสามแยกไปฉาปนสถานบ้านอัมผาง ๑ หลัง  
และตรงซอยทางลงไปบ้านท่านสมาชิกคำมี ปิงเมือง ๑ หลัง มีสมาชิกสภาท่านใด  
มีข้อซักถาม หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบรับมอบศาลาภายในเขตเทศบาล  
ตำบลอัมผาง จำนวน ๓ หลัง ขอมติครับ (โปรดยกมือ)

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๗ เสียง  
มีมติไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (นายพิเชษฐ กัณเกต)

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ ๗ เสียง มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  
๑ เสียง (นายพิเชษฐ กัณเกต)

- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

-๒๕-

เริ่มการประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามจากประชาชนเพื่อมา

ประธานสภาฯ	ชี้แจงหรือสอบถามจากฝ่ายบริหาร เชิญครับ
นายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาฯ	เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายคำมี ปิงเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ผมมีเรื่องขอ แนะนำตรงข้ามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ที่ตรงไฟส่องสว่างเข้าหาข้ามเฉลิม พระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ผมมีความเป็นห่วงอยากให้มีที่กั้นป้องกันไฟส่องสว่าง หน่อยเพราะบริเวณนั้นเป็นช่วงทางโค้ง และเวลากลางคืนมีรถยนต์หรือ จักรยานยนต์ขับผ่านมามองไม่ชัดอาจจะเฉี่ยวชนได้ก็ขอฝากท่านประธานไปยัง ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
นายประพันธ์ กัณทวงษ์ ประธานสภาฯ	ครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาคำมี ปิงเมือง ที่ให้คำแนะนำเรื่องของไฟ ส่องสว่างบริเวณข้ามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้เข้าไปดำเนินการด้วยครับ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะ อีกหรือไม่เชิญครับ
นายสุรียันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาฯ	เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุรียันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง เขต ๑ ในวันนี้ผมก็ มีเรื่องมาเรียนถามท่านประธานไปยังผู้บริหารเกี่ยวกับฝ่ายน้ำล้นตรงข้ามที่ทำ การชุมชนร่วมพัฒนาว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากว่าเมื่อประชุม คราวที่แล้วในที่ประชุมได้แจ้งว่ากรมชลประทานจะเข้ามาดำเนินการ ประชาชน ก็สอบถามว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ หรือว่ากรมชลประทานได้ดำเนินการไปถึง ไหนแล้ว เข้ามาดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร เรื่องที่สองต่อจากท่านบรรดิษฐ์ เรื่องศรี ที่ได้แนะนำให้พนักงาน ข้าราชการ สมาชิกสภา เกี่ยวกับเรื่องไปศึกษาดูงานการ ผลิตน้ำดิบที่การประปานครหลวงผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าจะหา โอกาสวางแผน และงบประมาณที่จะนำผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานไป
-๒๖-	
นายสุรียันต์ คำภีร์ สมาชิกสภาฯ	ศึกษาการผลิตน้ำประปานครหลวงเพราะว่าน้ำดิบที่สูบน้ำมาไม่สะอาดเหมือนต้นน้ำ บ้านเรา แต่ทำไมถึงผลิตออกมาเป็นน้ำประปาดื่มได้ก็อยากให้นำเจ้าหน้าที่ไปศึกษา ดูว่าเขาทำอย่างไร ส่วนตัวผมเห็นด้วยที่จะได้นำผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ได้ ไปศึกษาดูการผลิตน้ำของประปานครหลวงเพื่อกลับมาพัฒนาในเทศบาลตำบล อุ้มผาง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอขอบคุณครับ
นายประพันธ์ กัณทวงษ์ ประธานสภาฯ	ครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาสุรียันต์ คำภีร์ ที่ได้สอบถามเรื่องแรกคือเรื่องฝ่าย น้ำล้นที่ทางฝ่ายบริหารได้กล่าวไว้เมื่อประชุมครั้งที่แล้วว่าทางกรมชลประทานจะ เข้ามาดำเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร เชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ
ดาบตำรวจสมพร บุญคง	เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

นายกเทศมนตรีฯ

ผมดาบตำรวจ สมพร บุญคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง เรื่องฝ่ายน้ำล้น  
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเข้ามาดูสองชุดแล้ว และให้ผู้ใหญ่มาลงนามแล้ว  
ว่าน้ำที่ทางกรมชลประทานทำประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ก็หลังคาเรือนและให้  
ตอบตรงกับทางนายก เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องมาสำรวจออกแบบประมาณการ  
แต่ก็ติดในเรื่องของฝ่ายเดิมว่าเป็นของใคร ถ้าเป็นของทางอำเภอก็จะได้ทำหนังสือ  
ถึงทางอำเภอ เพื่อจะทำการรื้อถอน ถ้าเป็นของเทศบาลก็จะได้ดำเนินการได้เลย  
ผมก็ได้ประสานกับทางท่านปลัดประเสริฐ เขาก็มีหนังสือตอบกลับมาว่าถ้าจะ  
ดำเนินการก็ดำเนินการได้เลย ผมก็ขอแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาได้รับทราบ ว่า  
ทางกรมชลประทานก็ได้แจ้งมาว่าจะเข้ามาดำเนินการให้เร่งด่วน และผมก็จะ  
ดำเนินการประสานทางโทรศัพท์กับนายช่างที่ประจำจังหวัดตากและจะแจ้ง  
ให้กับทางสมาชิกสภาทราบ งานนี้น่าจะเข้ามาดำเนินการให้เร่งด่วน ทั้งนี้  
ทั้งนี้ก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาก่อนไว้ว่า ก่อนที่เขาจะเข้ามาดำเนินการขอให้เคลียร์  
ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหาโดยเด็ดขาด เพราะถ้ามี  
ปัญหาเขาจะไม่สามารถจะทำให้ได้ ก็ขอนำเรียนให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน  
ทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบ มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ เชิญครับ

-๒๗-

ดาบตำรวจสมพร บุญคง  
นายกเทศมนตรีฯ


เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมดาบตำรวจ สมพร บุญคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ผมก็มีเรื่อง  
ที่จะแจ้งให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบว่าเรื่องเทศบาลขออนุญาตขุดบ่อบาด  
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว  
เนื่องจากท้องถิ่นอำเภอแจ้งให้ทราบและอยู่ระหว่างการเสนอหนังสือท่านนายอำเภอ  
หากได้รับแล้วก็จะได้ประกาศใช้และสำเนาให้กับทางสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ  
อีกเรื่องเทศบาลตำบลอุ้มผางจะดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล  
อุ้มผางหลังนี้ใหม่ และได้ประสานทางผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ขอให้  
สำนักงาน สปอ.เก่า เป็นสำนักงานชั่วคราวใช้เวลาประมาณสองเดือน ตรงนี้ก็จะ  
ดำเนินการเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้า ทาสี และเปลี่ยนไฟ ก็ขอนำเรียนให้กับทาง  
สมาชิกสภาได้รับทราบครับ

นายประพันธ์ กัณทวงษ์  
ประธานสภาฯ

ครับก็ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้แจ้งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบว่า  
เรื่องเทศบาลขุดบ่อบาดรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอให้ท่านนายอำเภอได้ลงนามใน  
หนังสือส่งให้ทางเทศบาลเพื่อประกาศใช้ต่อไป และอีกเรื่องก็เกี่ยวกับเรื่องการ


ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอุ้มผาง และสถานที่ทำงานของเทศบาล  
ก็จะใช้ สปอ.เก่า เป็นสำนักงานชั่วคราวประมาณสองเดือนนะครับ มีสมาชิกสภา  
ท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านอีกครั้งที่ได้  
สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายณัฐพงศ์ สุภัทรานนท์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง

-๒๘-

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นายคำมี ปิงเมือง)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายจิตติ สารเรือน)  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายดำรง ทะมา)

รองประธานสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 

(นายประพันธ์ กัณทวงษ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลอุ้มผาง